



Bài báo nghiên cứu

CHIẾN LƯỢC ÁN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA PHÁP THEO QUAN ĐIỂM “CÂN BẰNG QUYỀN LỰC” CỦA HANS MORGENTHAU

Trần Thanh Thanh

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả liên hệ: Trần Thanh Thanh – Email: d.othanh1120@gmail.com

Ngày nhận bài: 11-02-2025; Ngày nhận bài sửa: 20-3-2025; Ngày duyệt đăng: 26-5-2025

TÓM TẮT

Dưới góc nhìn của Hans Morgenthau - học giả nổi tiếng của trường phái Hiện thực chủ nghĩa, cân bằng quyền lực giữa các quốc gia được thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó “nước điều chỉnh” (holder) đóng vai trò “trọng tài” trong việc duy trì tính chất trung lập của hệ thống quốc tế. Nghiên cứu này áp dụng quan điểm cân bằng quyền lực của Hans Morgenthau để phân tích chiến lược Án Độ Dương – Thái Bình Dương (ADD – TBD) của Pháp. Thông qua phương pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp phân tích tổng hợp, tác giả đã chứng minh vai trò “điều chỉnh” của Pháp ở ADD – TBD trong cấu trúc quyền lực khu vực thông qua những hành động cụ thể. Theo đó, Pháp không chỉ tìm cách duy trì sự ảnh hưởng bằng cách tăng cường sự hiện diện hải quân và thiết lập các cơ chế liên minh quân sự, mà còn thể hiện lập trường trung lập, tư tưởng không liên kết, đồng thời đề cao quan điểm ủng hộ hòa bình và giải quyết xung đột dựa trên luật pháp quốc tế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra những nhận định và đánh giá về tác động của chiến lược ADD – TBD của Pháp trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực ngày càng phức tạp trong khu vực.

Từ khóa: cân bằng quyền lực; Pháp; Hans Morgenthau; chiến lược Án Độ Dương – Thái Bình Dương

1. Giới thiệu

Trong xu thế phát triển ngày nay, Án Độ Dương – Thái Bình Dương (ADD – TBD) đang dần thay thế Châu Á – Thái Bình Dương, trở thành trọng tâm của các cuộc cạnh tranh quyền lực. “ADD – TBD” là một thuật ngữ chỉ mới được sử dụng trong những năm gần đây, được các nhà phân tích chiến lược, chính trị gia, các học giả, nhà báo ở Úc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Mỹ, sử dụng rộng rãi liên quan đến một không gian rộng lớn kết hợp cả Án Độ Dương và Thái Bình Dương, nối liền với nhau bởi Biển Đông (Scott, 2019, p.2). Vì tính chất kết nối liên lục địa của nó, ADD - TBD tập hợp các cường quốc quân sự và những nền kinh tế, tổ chức khu vực năng động nhất hành tinh, đồng thời ẩn chứa tiềm năng phát triển quyền lực chính trị, kinh tế cũng như lợi ích cốt lõi của các quốc gia.

Cũng giống như các cường quốc trong khu vực, ADD - TBD đóng vai trò quan trọng gắn liền với lợi ích cơ bản của Pháp ở châu Á. Tổng thống Emmanuel Macron có nhận thức rõ ràng rằng “Pháp là một cường quốc (une grande puissance) của ADD - TBD, không chỉ với tư cách là một cường quốc bên ngoài mà là một cường quốc thường trú trong khu vực”

Cite this article as: Tran, T. T. (2025). France’s indo-Pacific strategy from the perspective of Hans Morgenthau’s “Balance of Power” theory. *Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science*, 22(6), 1117-1128. [https://doi.org/10.54607/hcmue.js.22.6.4721\(2025\)](https://doi.org/10.54607/hcmue.js.22.6.4721(2025))

(Macron, 2018b). Chính vì thế, nước này có trách nhiệm trong việc gìn giữ an ninh, hòa bình và ổn định ở khu vực này, đặc biệt là trong việc định hình cấu trúc an ninh và cán cân quyền lực. Điều đó tạo cho Pháp cơ sở và động lực vững chắc trong việc hình thành và triển khai chiến lược ADD – TBD từ năm 2018.

Trên cơ sở phân tích khái niệm “cân bằng quyền lực” trong quan hệ quốc tế theo quan điểm của Hans Morgenthau, cũng như tìm hiểu về các biện pháp nhằm duy trì thế cân bằng trong quan hệ giữa các nước, tác giả nhận thấy yếu tố “điều chỉnh” trong chiến lược của Pháp được thể hiện rõ ràng, qua đó thúc đẩy các cơ chế hợp tác đa phương và liên minh khu vực. Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu kết hợp với phương pháp phân tích, tổng hợp, bài viết tập trung phân tích chiến lược ADD - TBD của Pháp theo quan điểm cân bằng quyền lực của Hans Morgenthau, từ đó cung cấp một góc nhìn toàn diện về động cơ, mục tiêu, quá trình triển khai và tác động từ chiến lược đối với sự ổn định cán cân quyền lực khu vực.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết: Quan điểm “cân bằng quyền lực” của Hans Morgenthau

Dưới góc nhìn của chủ nghĩa Hiện thực, quyền lực là yếu tố quan trọng tác động đến quan điểm, hành vi của mỗi quốc gia được thể hiện qua chính sách đối ngoại. Vì môi trường quốc tế là vô chính phủ, không một quốc gia nào có sức mạnh áp đảo các quốc gia khác, dẫn đến các cuộc xung đột và chạy đua quyền lực giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế. Cân bằng quyền lực giữa các nước, vì thế, là trạng thái thích hợp để các bên có thể dễ dàng hơn trong việc thỏa thuận giảm bớt đối đầu, kiểm soát chạy đua vũ trang hay thậm chí là thương lượng giải quyết mâu thuẫn, qua đó, an ninh quốc tế dễ được duy trì và bảo đảm hơn (Hoang, 2022, p.4). Là một chính trị gia nổi tiếng trong trường phái Hiện thực, Hans Morgenthau cho rằng khát vọng quyền lực của nhiều quốc gia nhằm cố gắng duy trì hoặc thay đổi nguyên trạng nhất thiết dẫn tới một tập hợp lực lượng có tên là cân bằng quyền lực và những chính sách nhằm giữ thế cân bằng đó (International Relations Academy, 2007, p.145; Politics Among Nations, 1967). “Cân bằng quyền lực” theo khái niệm của ông gồm có 04 nghĩa: (1) chính sách dùng cho một tình huống nào đó, (2) một hiện trạng nào đó, (3) sự phân bổ quyền lực tương đối đồng đều, (4) bất kỳ một sự phân bổ quyền lực nào. Xét về mặt lý thuyết, nếu không có tình trạng cân bằng giữa các yếu tố này, thì một yếu tố sẽ trội hơn các yếu tố khác, xâm phạm quyền và lợi ích của các yếu tố khác ở ADD - TBDng thời cũng có thể hủy diệt các yếu tố khác. Mục tiêu của sự cân bằng phải nhằm chống lại sự nổi trội của bất cứ yếu tố nào (International Relations Academy, 2007 p.147; Politics Among Nations, 1967).

Từ khái niệm “cân bằng quyền lực”, Morgenthau đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu sức mạnh của một bên vượt trội, đồng thời tạo thế cân bằng giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế như liên minh, cạnh tranh, chạy đua vũ trang hay chiến tranh, xung đột. Tuy nhiên, hệ thống quốc tế còn tồn tại một yếu tố thứ ba - đó là “nước điều chỉnh” (holder). “Nước điều chỉnh” không gắn với một nhóm nào. Mục tiêu của nó trong hệ thống là giữ sự cân bằng, bất kể chính sách cân bằng cụ thể sẽ là gì. Theo đó, “nước giữ cân bằng” có một vị trí then chốt trong hệ thống cân bằng quyền lực, bởi vì vị trí của nó quyết định kết cục của cuộc đấu tranh giành quyền lực, do đó nó được gọi là “trọng tài” của hệ thống. “Nước giữ cân bằng” có thể sử dụng quyền lực của mình theo ba cách. Một là, có thể tham gia liên minh tùy theo một số điều kiện có lợi cho việc duy trì hoặc tái lập cân bằng quyền lực. Hai là có

thể ủng hộ các dàn xếp hòa bình tùy theo những điều kiện nói trên. Ba là, có thể đảm bảo những mục tiêu chính sách quốc gia của mình – ngoài việc giữ cân bằng – được thực hiện trong quá trình cân bằng quyền lực với các nước khác (Morgenthau, 1967; International Relations Academy, 2007, pp.152-142). Điểm mấu chốt của một nước cân bằng còn nằm ở yếu tố liên minh nhưng không liên kết. Điều đó có nghĩa là quốc gia “trọng tài” của bàn cân chính trị sẽ chọn cho mình một chính sách trung lập, không nghiêng về bên nào, cũng không hợp tác với một bên để chống lại bên còn lại.

Ở bài viết này, tác giả áp dụng lí thuyết “cân bằng quyền lực” của Hans Morgenthau khi nghiên cứu về chiến lược AĐD - TBD của Pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tính chất “điều chỉnh” (holder) của quốc gia này đối với cấu trúc quyền lực khu vực. Đồng thời, căn cứ vào mục tiêu, nội dung và quá trình triển khai chiến lược từ năm 2018 – 2024, tác giả tập trung làm rõ những tác động của quốc gia này đối với cán cân quyền lực khu vực.

2.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

2.2.1. Sơ lược về chiến lược AĐD - TBD của Pháp

- **Sự ra đời chiến lược**

Có thể nói, AĐD - TBD là một trong những ưu tiên nổi bật trong chính sách đối ngoại Pháp dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron, mà ở đó, tiềm ẩn khả năng xây dựng những hệ giá trị nguyên tắc về một trật tự toàn cầu mới nơi Pháp thể hiện vai trò là hạt nhân cân bằng. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, Tổng thống Macron đã nêu rõ quan điểm rằng ông muốn khôi phục ảnh hưởng toàn cầu của Pháp bằng cách duy trì các giá trị và nguyên tắc của mình và để Paris trở thành một nhân tố trung tâm cho quản trị toàn cầu và chủ nghĩa đa phương (Macron, 2017). Cách tiếp cận này sau đó được ông khẳng định lại trong ấn phẩm “Đánh giá chiến lược quốc gia năm 2022” rằng: “Đến năm 2030, tôi muốn Pháp củng cố vai trò của mình như một cường quốc cân bằng, thống nhất và có ảnh hưởng” (National Strategic Review, 2022, p.1). Macron đã nhiều lần nhấn mạnh trong các chuyến thăm tới các vùng lãnh thổ của Pháp trong khu vực về những rủi ro từ sự bá quyền của Trung Quốc và nhu cầu Paris phải phát triển cách tiếp cận riêng của mình ở AĐD - TBD, cũng như hành động như một “cường quốc cân bằng” đáng tin cậy ở đó (Macron, 2018b).

Nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích chiến lược của khu vực AĐD - TBD đối với sự phát triển kinh tế, an ninh và vị thế quyền lực của Pháp, tháng 5/2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức đưa tầm nhìn và hành động của mình vào chính sách đối ngoại với các nước trong khu vực này. Cụ thể là việc công bố sự ra đời của “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” (Une Stratégie Indo - Pacifique) trên cơ sở xây dựng một “trục Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” (L'axe Indo - Pacifique) ngay trong chuyến công du tại Garden Island, Sydney Naval Base, Úc. Chiến lược quốc phòng của Pháp nhấn mạnh rằng lợi ích an ninh chính của nước này ở khu vực AĐD - TBD là “bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền, đảm bảo nguồn cung cấp chiến lược, đảm bảo quyền tự do hành động của chúng ta [Pháp] trong cộng đồng và thúc đẩy môi trường khu vực ổn định” (Ministère des Armées, 2019a, p.7).

Ý tưởng về chiến lược AĐD - TBD tiếp tục được Tổng thống Pháp nhắc lại trong bài phát biểu tại La Réunion vào tháng 10/2019. Cùng với đó, từ sau bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly tại Đối thoại Shangri-La năm 2019, trong đó nêu rõ năm ưu tiên chiến lược trong hành động của Pháp tại khu vực, Bộ Quốc phòng Pháp đã ban hành văn bản

“Chiến lược Quốc phòng của Pháp tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, trong đó xác định các cam kết và định hướng của Pháp tại khu vực này. Ngay sau đó, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp cũng đã công bố ấn phẩm *Chiến lược của Pháp tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương*, góp phần khẳng định tầm nhìn của Pháp đối với khu vực này (Ministère de L’Europe et des Affaires Etrangères, 2021).

Như vậy, chiến lược ADD - TBD của Pháp ra đời dựa trên tầm nhìn của quốc gia này với vai trò là một “cường quốc khu vực”, có trách nhiệm đối với vấn đề an ninh, hợp tác cùng phát triển trên tinh thần của chủ nghĩa đa phương, tái cân bằng quyền lực khu vực, đồng thời bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia của các vùng lãnh thổ thuộc Pháp ở khu vực này. Từ năm 2018, chiến lược ADD - TBD đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Paris trong chính sách đối ngoại và là dấu ấn của Tổng thống Pháp trong giai đoạn cầm quyền của mình.

- **Vai trò của khu vực ADD - TBD đối với Pháp**

- Xét về mặt địa – chính trị**

Cách tiếp cận của Tổng thống Macron đối với ADD - TBD trước hết là căn cứ vào yếu tố địa lí. Kể từ khi thuật ngữ “ADD – TBD” xuất hiện trong chiến lược quốc gia, Pháp luôn coi mình đóng một vai trò quan trọng, góp phần định hình bản sắc và trật tự an ninh ở khu vực này. Tổng thống Macron nhận thức rõ ràng rằng Pháp là một “cường quốc (une grande puissance) của ADD - TBD”, không chỉ với tư cách là một cường quốc bên ngoài tiến vào khu vực mà còn với tư cách là một cường quốc thường trú (Macron, 2018b).

Và Pháp hoàn toàn có cơ sở để khẳng định điều đó. Xét về yếu tố địa lí, Pháp là quốc gia châu Âu duy nhất trong EU có lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế ở khu vực ADD – TBD, bao gồm La Réunion và Mayotte, New Caledonia và Polynesia thuộc Pháp, Wallis và Futuna cũng như các Lãnh thổ phía Nam và Nam Cực thuộc Pháp. Các vùng lãnh thổ này có dân số khoảng 1,65 triệu người (trong đó hơn một triệu cư dân sinh sống ở các khu vực La Réunion và Mayotte ở Ấn Độ Dương). Sự hiện diện ở hai đại dương cũng mang lại cho Pháp vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ (10,2 triệu km²) (Ministère de L’Europe et des Affaires Étrangères, 2019a, p.17). Trong các vùng EEZ này, Pháp có độc quyền thăm dò và khai thác các tài nguyên biển như cá, khoáng sản và hydrocarbon, đồng thời có quyền tiếp cận các tuyến thương mại chính. Các tuyến đường biển quan trọng nằm gần các vùng đặc quyền kinh tế khu vực của Pháp bao gồm Kênh Mozambique, nối liền phía nam Ấn Độ Dương với phía bắc và cho phép tiếp cận thương mại tới Biển Địa Trung Hải qua Biển Đỏ (Frécon, 2022). Hầu hết các lãnh thổ hải ngoại cũng ghi nhận sự đóng quân thường trực của quân nhân Pháp (Millon, 2022), từ đó xác lập ảnh hưởng của nước này ở cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

- Xét về mặt kinh tế**

Trong hai thập kỉ qua, khu vực ADD - TBD đã trở thành động lực mới cho sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Khu vực này ghi nhận sự hiện diện của 06 quốc gia thành viên trong Nhóm các nền kinh tế lớn G20, gồm Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, đồng thời tạo ra gần 40% tài sản toàn cầu. Theo Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), ADD - TBD có thể chiếm hơn 50% GDP toàn cầu vào năm 2040 và các thị trường của khu vực này có thể chiếm 40% lượng tiêu thụ toàn cầu (Ministère de L’Europe et des Affaires Étrangères, 2019a, p.11). Điều đó cho thấy trung tâm quyền lực kinh tế của thế giới đã dịch chuyển từ

Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Vì thế, các tuyến đường thương mại hàng hải thông qua Ấn Độ Dương và Đông Nam Á trở thành con đường “huyết mạch” với tỉ trọng ngày càng tăng trong trao đổi thương mại và đầu tư toàn cầu (Nguyen, 2021).

Trong bối cảnh những thay đổi địa - kinh tế ngày càng tăng tại AĐD - TBD, khu vực này ngày càng trở nên quan trọng đối với vấn đề mở rộng thương mại toàn cầu của Pháp. Tổng cộng có 14% tổng lượng xuất khẩu của Pháp và 17% tổng lượng nhập khẩu (không bao gồm vũ khí) đi qua AĐD – TBD (Duggal, 2022). Từ năm 2009 đến năm 2019, tương tác thương mại của Pháp trong khu vực đã tăng 49% (Ministère de L’Europe et des Affaires Étrangères, 2019a) và hiện có hơn 7000 công ti Pháp có mặt trong khu vực cùng với tổng khối lượng đầu tư nước ngoài là 109 tỉ USD đầu tư trực tiếp (Duggal, 2022). Đầu tư của Pháp vào khu vực này đã tăng 75% từ năm 2008 đến năm 2018 và sự hiện diện của các tập đoàn Pháp đã tăng 40% chỉ từ năm 2010 đến năm 2016. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tăng trưởng nhanh chóng các liên kết kinh tế của Pháp đối với khu vực (Morcos, 2021). Có thể thấy, tiềm lực kinh tế từ AĐD - TBD là động lực cho chính phủ Pháp ngày càng chú trọng phát triển theo chiều sâu, mở rộng kết nối, từ đó khẳng định vị thế trong khu vực.

Xét về mặt an ninh và trật tự khu vực

Có thể nói trong bối cảnh hiện nay, việc xác định tầm nhìn chiến lược của các quốc gia ở khu vực AĐD – TBD và sự hình thành, phát triển của các cơ chế liên minh đã khiến khu vực này trở thành không gian cạnh tranh chiến lược căng thẳng và gay gắt. Đứng trước bối cảnh cán cân quyền lực đang trong tình trạng bất ổn do tác động từ cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung, Pháp bày tỏ sự quan ngại về mối nguy hiểm tiềm tàng từ Trung Quốc. Hành động bành trướng quân sự và hiện diện của hải quân Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông đã tạo ra những thách thức không hề nhỏ đối với môi trường tự do hàng hải, đe dọa đến chủ quyền lãnh hải và nhu cầu giải quyết tranh chấp một cách hòa bình của các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là những rủi ro từ Sáng kiến “Vành đai - Con đường” (BRI) kể từ năm 2013. Chính những điều đó là động lực để Pháp nhận ra sự cần thiết phải xác định rõ ràng các chính sách của mình, lợi ích quốc gia và chiến lược đối với Trung Quốc, bao gồm cả vị thế và lợi ích ở AĐD – TBD (Ekman, A., Nicolas, F., Pajon, C., et al, 2018; Bachelier & Pajon, 2023). Tuy nhiên, thay vì chọn cách đối đầu trực diện với Trung Quốc hay nghiêng về phía Mỹ, Macron khẳng định rằng chiến lược của mình không nhằm mục đích “đối đầu hay kiềm chế Trung Quốc” mà thay vào đó, Pháp nghiêng về một trật tự đa cực ổn định, dựa trên quy tắc, sự di chuyển tự do của con người và hàng hóa được chia sẻ bởi hầu hết các nước trong khu vực (Nicolas, 2019).

Tóm lại, AĐD - TBD đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của nước Pháp, cả về mặt địa lí, chính trị, kinh tế, an ninh và tiến đến một trật tự đa cực ổn định và cân bằng. Tất cả là cơ sở để Pháp hình thành chiến lược AĐD - TBD nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, tận dụng tiềm lực đang có để phát triển đất nước, củng cố vị thế và vươn lên trở thành cường quốc khu vực.

2.2.2. Bốn trụ cột trong chiến lược

• Trụ cột 1: An ninh – Quốc phòng

Không có gì ngạc nhiên khi vấn đề chủ quyền quốc gia và an ninh khu vực trở thành trụ cột đầu tiên trong chiến lược của Pháp ở AĐD – TBD. Trong đó, nổi bật lên những vấn

đề an ninh khu vực như tác động của cuộc cạnh tranh Mỹ- Trung đối với sự thay đổi cán cân quyền lực khu vực; sự nổi lên của các vấn đề an ninh hàng hải, an ninh phi truyền thống đe dọa trực tiếp đến an ninh hòa bình, ổn định khu vực. Với nhận thức của một “cường quốc cân bằng”, Pháp đã nhìn nhận và xem xét những vấn đề trên như động lực chính cho chiến lược của mình. Dựa trên tình trạng thực tế đang diễn ra tại AĐD - TBD, xuất phát từ nhu cầu duy trì sự hiện diện hải quân của Pháp, đồng thời đảm bảo an ninh hàng hải và lợi ích của các cư dân Pháp sinh sống trong khu vực này, Chính phủ Pháp đã xác định An ninh – Quốc phòng là trụ cột số 1 của mình trong khu vực này.

- **Trụ cột 2: Kinh tế - Kết nối**

Đảm bảo an ninh nhằm phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu của các quốc gia trên con đường phát triển và đối với Pháp cũng không ngoại lệ. Với sự ra đời của chiến lược AĐD - TBD, Paris cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tiềm năng phát triển kinh tế của mình thông qua quan hệ hợp tác trong khu vực này. Pháp đặt ra mục tiêu tăng cường sự hiện diện của mình vào các câu chuyện kinh tế ở AĐD - TBD bằng cách thúc đẩy thương mại, đầu tư và quan hệ đối tác, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối khu vực, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và kỹ thuật số (Ministère de L'Europe et des Affaires Étrangères, 2019b, p.16). Trên cơ sở đó, Pháp xác định trụ cột số 2 trong chiến lược của mình liên quan đến vấn đề kinh tế, kết nối với các quốc gia trong khu vực.

- **Trụ cột 3: Chủ nghĩa đa phương**

Có thể nói, Pháp là quốc gia ủng hộ chủ nghĩa đa phương như một phương thức thiết yếu nhằm ổn định trật tự ở khu vực AĐD - TBD. Chủ nghĩa đa phương theo quan điểm của chính quyền Paris là “*bảo vệ các giá trị dân chủ của tự do và nhân quyền, thúc đẩy đối thoại để giải quyết tranh chấp, đồng thời đảm bảo sự di chuyển tự do của hàng hóa và con người theo luật pháp quốc tế*” (Ministère des Armées, 2019a, p.15). Pháp dự đoán rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ dẫn đến sự thay đổi trong cán cân quyền lực, từ đó dẫn đến sự tái cơ cấu quân đội Mỹ. Điều này sẽ khuyến khích các nước khác cũng thực hiện các hành động đơn phương, từ đó gây lo ngại cho an ninh và các lợi ích của Pháp trong khu vực (Karambelkar, 2021, p.4).

Mặt khác, Pháp đang tìm cách duy trì sự cân bằng giữa ba nhóm: những nước đang tìm cách chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc (Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Vương quốc Anh); những quốc gia muốn hội nhập với Trung Quốc (Canada, Liên minh Châu Âu, Đức, Hà Lan) và chính Trung Quốc (L'IHEDN, 2023). Chính vì thế, nhằm đảm bảo các mục tiêu đặt ra để đối phó với sự phân chia quyền lực ở khu vực này, trụ cột thứ 3 được đặt ra liên quan đến các cơ chế hợp tác đa phương.

- **Trụ cột 4: Biến đổi khí hậu**

Là khu vực rộng lớn được bao bọc bởi hai đại dương và có ý nghĩa địa – chính trị, địa – chiến lược quan trọng, AĐD – TBD phải đối mặt với những tác động nhất định từ biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh phi truyền thống. Do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến an ninh

nước, lương thực, năng lượng và sinh kế, các quốc gia trong khu vực đang nỗ lực xây dựng năng lực để vừa giảm thiểu vừa thích ứng với vấn đề này (Fetzek et al., 2020).

Hiện diện ở AĐĐ – TBD với vai trò là “cường quốc khu vực”, Pháp ý thức được tác động của biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường đến sự phát triển của các vùng lãnh thổ thuộc Pháp. Vấn đề phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo đa dạng sinh học, đáp ứng và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững vì thế cũng trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược của Pháp ở AĐĐ - TBD.

2.3. *Hành động cân bằng quyền lực của Pháp ở AĐĐ - TBD*

Dựa trên các mục tiêu được đặt ra trong chiến lược AĐĐ – TBD của Pháp, từ năm 2018 đến 2024, chính quyền Macron đã triển khai những hành động thực tiễn, thể hiện tính chất “điều chỉnh” của mình ở AĐĐ – TBD. Dưới góc nhìn cân bằng quyền lực của Hans Morgenthau, tác giả đưa ra những minh chứng cho quá trình triển khai chiến lược của Pháp như sau:

Đầu tiên phải kể đến việc tăng cường sự hiện diện hải quân và thiết lập các cơ chế hợp tác liên minh quân sự, kinh tế với các cường quốc khu vực. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Pháp năm 2019, hải quân Pháp đặt mục tiêu bố trí tổng cộng 12 tàu hải quân, 6 tàu tuần tra và khoảng 30 máy bay, cùng với lực lượng đồn trú gồm 7.000 nhân viên được triển khai khắp khu vực, trong đó có 4.100 quân ở Ấn Độ Dương và 2.900 quân ở Thái Bình Dương (Ministère des Armées, 2019b, p.6). Nhiệm vụ của các lực lượng này là đảm bảo việc duy trì an ninh ở các vùng lãnh thổ thuộc Pháp, đồng thời kiểm soát các vùng đặc quyền kinh tế. Bên cạnh đó, Pháp cũng duy trì một mạng lưới dày đặc gồm 18 tùy viên quốc phòng thường trú và không thường trú, được công nhận ở 33 quốc gia ở Châu Á và Châu Đại Dương, với sự hỗ trợ của các phó tùy viên quốc phòng, các cộng tác viên quân sự thường trực và một sĩ quan liên lạc với Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USINDOPACOM) nhằm phát triển hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực liên quan đến quốc phòng (Ministère des Armées, 2019b, p.6).

Mặt khác, cấu trúc phòng thủ của Pháp trong khu vực bao gồm các “lực lượng có chủ quyền” đang đồn trú tại những vùng lãnh thổ thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương (Reunion) và Thái Bình Dương (New Caledonia), cùng với “các lực lượng được bố trí sẵn” ở Djibouti và Hoa Kỳ và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Tyl, 2013; Scott, 2019, p.87). Cấu trúc này tạo thành một “trục chữ S”, kết nối trung tâm đô thị với các lãnh thổ hải ngoại thông qua mạng lưới các đồng minh và đối tác chiến lược, bao gồm Khối Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Úc, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó, có một số quốc gia Pháp đã thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng mang tính đổi mới, tiêu biểu như các cuộc đối thoại chiến lược ba bên “Pháp - UAE - Ấn Độ” và “Pháp - Ấn Độ - Úc” (Blandin, 2024).

Bên cạnh mối quan hệ hợp tác về mặt quốc phòng, Pháp cũng tăng cường các hoạt động hợp tác với các quốc gia, tổ chức khu vực nhằm theo đuổi các giải pháp đa phương. Với tư cách Đối tác Phát triển mới của ASEAN vào tháng 3/2021, Pháp cam kết làm sâu sắc

thêm mối quan hệ với ASEAN trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, y tế và môi trường. Khuôn khổ mới này mở ra cơ hội cho các công ti Pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, y tế, giao thông, kỹ thuật số và phát triển bền vững, đồng thời tạo điều kiện cho Pháp phát huy vai trò của mình thông qua hoạt động của các viện nghiên cứu và cơ quan Pháp tại Đông Nam Á, đặc biệt là AFD (Ministère de L'Europe et des Affaires Etrangères, 2021, p.8). Bên cạnh đó, Pháp còn tích cực đẩy mạnh hoạt động thương mại đầu tư với Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), với tỉ lệ nhập khẩu của Pháp từ khu vực APEC đạt 154 tỉ EUR, chiếm 26% lượng nhập khẩu toàn cầu, đồng thời, xuất khẩu của Pháp sang APEC cũng đạt 110 tỉ EUR, tương đương với 22% lượng xuất khẩu toàn cầu (“Cooperation in the economic area”, 2023). Thành tựu nổi bật nhất cho mối quan hệ Pháp – APEC được đánh dấu vào ngày 17 - 18/11/2024, Tổng thống Macron được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, trở thành vị Nguyên thủ quốc gia đầu tiên của châu Âu tham dự hội nghị này. Ngoài ra, không chỉ dừng lại ở mức độ hợp tác, vai trò của Pháp ở ADD - TBD ngày càng được công nhận, củng cố và khẳng định kể từ khi quốc gia này chính thức gia nhập 02 tổ chức khu vực: Ủy ban Ấn Độ Dương (IOC, từ năm 1986) và Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA, ngày 17/12/2020). Bước ngoặt này không chỉ giúp Pháp ngày càng tăng cường hợp tác sâu rộng với các quốc gia khu vực, đồng thời hỗ trợ Pháp ổn định cán cân quyền lực, từ đó xây dựng cơ chế hợp tác trên tinh thần đa phương, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Mặt khác, vai trò “điều chỉnh” của Pháp thể hiện ở sự trung lập, không liên kết và đề cao sự tự chủ trong chiến lược, được thể hiện ở ý tưởng sẽ mở ra một “con đường thứ ba” cho các quốc gia khu vực trước bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung đang diễn ra gay gắt. Trước những lời kêu gọi Pháp áp dụng lập trường mạnh mẽ hơn đối với Bắc Kinh hoặc ủng hộ Washington một cách rõ ràng, Tổng thống Macron đã nói rõ rằng chiến lược ADD - TBD của Pháp không có nghĩa là “nhắm vào bất kỳ ai” (Macron, 2018a; Frécon, 2022). Đồng thời các thách thức ở khu vực ADD - TBD không nên chỉ được tiếp cận từ góc độ đối đầu. Thay vào đó, tầm nhìn của Pháp về ADD - TBD luôn được thể hiện ở góc nhìn toàn diện, trung lập và đa phương. Điều này được thể hiện trong tài liệu của Bộ Châu Âu và Ngoại giao “Quan hệ đối tác của Pháp tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” xuất bản năm 2021 cho rằng “Vượt qua mọi sự cản trở, chúng tôi [Pháp] có ý định ủng hộ một “con đường thứ ba” ở ADD - TBD, để ứng phó với các biến động hiện nay bằng tất cả các cường quốc có thiện chí” (Ministère de L'Europe et des Affaires Étrangères, 2021). Chiến lược ADD - TBD hiện tại của Tổng thống Macron thể hiện rõ tư tưởng trung lập, không liên kết mà hướng đến sự đa nguyên, độc lập và tự chủ chiến lược quốc gia trong quan hệ quốc tế. Điều đó giúp Pháp đáp ứng được các tiêu chí đặt ra của một “nước điều chỉnh” trong cán cân quyền lực, từ đó hướng đến sự cân bằng, ổn định trong cấu trúc an ninh khu vực.

Đối với Pháp, thương hiệu không liên kết còn thể hiện rõ trong mức độ đầu tư của nước này vào mối quan hệ với các cường quốc tầm trung khác ở ADD - TBD, đặc biệt là Ấn

Độ và Nhật Bản. Vào năm 2018, hải quân Pháp và Ấn Độ đã cho phép tiếp cận các cơ sở quân sự của nhau ở Ấn Độ Dương. Tháng 11/2021, hai nước đã nhất trí mở rộng quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng thông qua việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, củng cố năng lực chung, cũng như mở rộng các cuộc tập trận quân sự, từ đó theo đuổi các sáng kiến mới trong lĩnh vực an ninh hàng hải và không gian mạng (Press Trust of India, 2021). Về phía Nhật Bản, sau chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Đô đốc hải quân Pierre Vandier tới Tokyo vào cuối năm 2020, hai bên thống nhất thiết lập “Quan hệ đối tác đặc biệt” trên cơ sở của cuộc Đối thoại hàng hải Pháp - Nhật năm 2019 (Pajon, 2019). Sự hợp tác với các cường quốc tầm trung này mở ra một con đường cho Pháp vượt ra khỏi câu chuyện về lưỡng cực Mỹ - Trung, đồng thời phục vụ cho lợi ích chiến lược của Pháp nhằm hướng tới một trật tự toàn cầu đa cực hậu bá quyền (Frécon, 2022, p.7).

Yếu tố cuối cùng góp phần khẳng định tính chất “điều chỉnh” của Paris nhằm “cân bằng quyền lực” là sự ủng hộ các cơ chế hòa bình và giải quyết xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế. Với tư cách là thành viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Pháp ủng hộ việc áp dụng chặt chẽ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) vào các hoạt động chống tội phạm trên biển và tích cực thể hiện cam kết của mình theo nguyên tắc Tự do hàng hải (FON). Sau tuyên bố của Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian tại Đối thoại Shangri-La 2016, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn các cuộc đảo chính đơn phương ở Biển Đông, mặc dù không đứng về bên nào trong các vấn đề chủ quyền, Paris vẫn liên tục cử tàu của mình tới Biển Đông và Biển Hoa Đông từ năm 2018. Tháng 6/2019, tàu sân bay Charles de Gaulle đã được điều động tới Singapore trong Đối thoại Shangri-La 2019. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Florence Parly cam kết rằng các tàu Pháp sẽ đi lại ít nhất hai lần một năm ở Biển Đông và sẽ tiếp tục duy trì luật pháp quốc tế một cách “kiên định, không đổi đầu nhưng cứng đầu” (Parly, 2019; Pajon, 2021, p.169). Đối với vấn đề ngăn ngừa và đối phó nạn cướp biển và các tội phạm môi trường, Pháp cũng đặt biệt lưu ý và quan tâm trên tinh thần tôn trọng và thực thi luật pháp quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực vào các diễn đàn có liên quan như Hội nghị các Trưởng cơ quan Cảnh sát biển châu Á (HACGAM) và Thỏa thuận hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền ở châu Á (ReCAAP) nhằm kiểm soát an ninh và hạn chế rủi ro trên biển (Parmar, 2022).

3. Kết luận

Như vậy, khái niệm “cân bằng quyền lực” được Hans Morgenthau xác định gồm 04 nghĩa, song cốt lõi của nó là hướng tới sự phân bổ quyền lực đồng đều giữa các chủ thể trong hệ thống quốc tế. Để đảm bảo sự phân bổ đồng đều đó, ông đã đưa ra các biện pháp như liên minh, chạy đua vũ trang, xung đột, chiến tranh hoặc giữ thế trung lập với vai trò “điều chỉnh” trong hệ thống.

Từ những biện pháp cân bằng quyền lực giữa các chủ thể trong hệ thống quốc tế của Hans Morgenthau, có thể thấy Pháp đã hiện diện ở khu vực này với vai trò như một “nước điều chỉnh” thông qua việc hoạch định và triển khai chiến lược ADD – TBD từ năm 2018 –

2024. Việc trở thành một “nước điều chỉnh” với tuyên bố về “con đường thứ ba” trung lập này của Pháp đã mở ra cơ hội cho các quốc gia khu vực thoát khỏi thế lưỡng nan giữa việc chọn phe, nhất là khi cuộc cạnh tranh Trung – Mỹ vẫn còn gay gắt và chưa có hồi kết. Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác song phương và đa phương của Pháp cũng đảm bảo cho việc triển khai hiệu quả chiến lược, giúp cho vị thế “người cân bằng” của Pháp ngày càng được củng cố, đảm bảo các mục tiêu, nội dung mà nước này đề ra nhằm hướng tới sự cân bằng. Qua đó, phát huy vai trò “cường quốc cân bằng” theo tinh thần của chiến lược AĐD - TBD mà nước này đã, đang và sẽ tiếp tục theo đuổi trong tương lai.

❖ **Tuyên bố về quyền lợi:** Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bachelier, J., & Pajon, C. (2023, October). *France in the Indo-Pacific: The need for a pragmatic strategic posture* (Études de l'IFRI, No. 117). Institut français des relations internationales (IFRI).
- Blandin, B. (2024, April 14). Que pèse la France en Indo-Pacifique? [What is France's weight in the Indo-Pacific?]. *The Conversation*. <https://theconversation.com/que-pese-la-france-en-indo-pacifique-225816>
- Cooperation in the economic area. (2023). *Ministère de L'Europe et des Affaires Etrangères*. <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/regional-strategies/indo-pacific/france-s-action-in-the-indo-pacific/article/cooperation-in-the-economic-area>
- Ekman, A., Nicolas, F., Pajon, C., Seaman, J., Saint-Mézard, I., Boisseau Du Rocher, S., & Kastouéva-Jean, T. (2018). La France face aux Nouvelles routes de la soie chinoises [France facing China's New Silk Roads]. *Doctoral dissertation*, Institut français des relations internationales (IFRI).
- Duggal, M. (2022). The China Factor in France’s Indo-Pacific Strategy. *Journal of Indo-Pacific Affairs*, 7, 1-18.
- Fetzek, S., Bastien, A., Birkman, L., Brock, S., Dekker, B., Femia, F., Goodman, S., Middendorp, T., Rademaker, M., Schaik, L.V., Tasse, J., & Werrell, C. (2020). Climate and Security in the Indo - Asia Pacific. *International Military Council on Climate and Security*. https://imccs.org/wp-content/uploads/2020/07/Climate-Security-Indo-Asia-Pacific_2020_7.pdf
- Frécon, E. (2022, February 15). *France’s third path for the Indo-Pacific? Credentials and challenges* (ISEAS Perspective No. 2022/12). ISEAS–Yusof Ishak Institute. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-12-frances-third-path-for-the-indo-pacific-credentials-and-challenges-by-eric-frecon/>
- Hoang, K. N. (2022). Cân bằng trong quan hệ với các nước lớn: từ lý thuyết tới thực tiễn [Balance in relations with great powers: from theory to practice]. *Vietnamese Journal of Social Sciences*, (12), 3-12. [http://doi.org/10.56794/KHXHVN.12\(180\).3-12](http://doi.org/10.56794/KHXHVN.12(180).3-12)
- International Relations Academy. (2007). *Lý luận Quan hệ quốc tế [International Relations Theory]*. Vietnam National University.

- Karambelkar, A. (2021). An analysis of the French strategy in the Indo - Pacific. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 17(1), 92-109. <http://doi.org/10.1080/09733159.2021.1962040>
- L'IHEDN. (2023, January 01). L'espace indopacifique, au cœur de la stratégie multipolaire de la France [The Indo-Pacific area: The heart of France's multipolar strategy]. <https://ihedn.fr/2023/01/16/lespace-indopacifique-au-coeur-de-la-strategie-multipolaire-de-la-france/>
- Macron, E. (2017). Discours du Président de la République à la conférence des Ambassadeurs [The President's Speech at the Ambassadors' Conference]. *Élysée*. <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/08/29/discours-du-president-de-la-republique-a-l-ouverture-de-la-conference-des-ambassadeurs>
- Macron, E. (2018a). Speech by the President of the French Republic at the Conference of Ambassadors. <https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2018/08/27/speech-by-the-president-of-the-french-republic-at-the-conference-of-ambassadors>
- Macron, E. (2018b). Discours du Président de la République, Emmanuel Macron, sur la Nouvelle - Calédonie à Nouméa [The President of the Republic, Emmanuel Macron's Speech on New Caledonia in Nouméa]. *Élysée*. <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/05/05/discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-sur-la-nouvelle-caledonie-a-noumea>
- Macron, E. (2018c). L'ambition pour la Nouvelle-Calédonie: en faire un territoire exportateur, au cœur de l'Indo-Pacifique [The ambition for New Caledonia: to make it an export-oriented territory at the heart of the Indo-Pacific]. *Twitter*. <https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/992716251859480576>
- Millon, C. (2022). France as a security player in the Indo - Pacific. *Geopolitical Intelligence Services Report*. <https://www.gisreportsonline.com/r/frances-strategy-in-the-indo-pacific/>
- Ministère des Armées. (2019a). *France's defence strategy in the Indo-Pacific*. Gouvernement. <https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/France%27s%20Defence%20Strategy%20in%20the%20Indo-Pacific%20-%202019.pdf>
- Ministère des Armées. (2019b). *La France et La Sécurité en Indopacifique* [France and Security in the Indo-Pacific]. Gouvernement.
- Ministère de L'europe et des Affaires Étrangères. (2019a). *France's Indo - Pacific Strategy*. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/en_a4_indopacifique_16p_2021_v4_cle4b8b46.pdf
- Ministère de L'Europe et des Affaires Étrangères. (2019b). *France's Indo - Pacific Strategy: "For an Inclusive Indo - Pacific"*. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/en_a4_indopacifique_16p_2021_v4_cle4b8b46.pdf
- Ministère de L'Europe et des Affaires Étrangères. (2021). *France's Partnerships in the Indo - Pacific*. Gouvernement.
- Morcos, P. (2021). France: A Bridge between Europe and the Indo-Pacific?. *Center for Strategic and International Studies*. <https://www.csis.org/analysis/france-bridge-between-europe-and-indo-pacific>
- Morgenthau, H. J. (1967). *Politics among nations: The struggle for power and peace* (4th ed.). Alfred A. Knopf.
- National Strategic Review. (2022). *Secrétariat Général de La Défense et de La Sécurité Nationale* [General Secretariat for Defence and National Security]
- Nguyen, T. P. D. (2021). *Chiến lược của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương* [France's Strategy in Indo-Pacific]. *Communist Review*. <https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/821655/chien-luoc-cua-phap-tai-khu-vuc-an-do-duong---thai-binh-duong.aspx>

- Nicolas, F. (2019). France's Indo-Pacific strategy: inclusive and principled. *East Asia Forum*. <https://eastasiaforum.org/2019/12/12/frances-indo-pacific-strategy-inclusive-and-principled/>
- Pajon, C. (2019). Macron in Japan: Upgrading the Franco-Japanese Strategic Partnership in the Indo-Pacific. *EastWest Institute*. <https://www.eastwest.ngo/idea/macron-japan-upgrading-franco-japanese-strategic-partnership-indo-pacific>
- Pajon, C. (2021). France and the Quad Plus: Keeping flexibility in the Indo-Pacific. In *Quad Plus and Indo-Pacific* (pp.164-176). Routledge.
- Parly, F. (2019). Déclaration de Mme Florence Parly, ministre des armées, sur la coopération militaire de la France en Asie, à Singapour le 1er juin 2019 [Statement by Mrs. Florence Parly, Minister for Armed Forces, on France's military cooperation in Asia, in Singapore on June 1, 2019]. *Vie-publique*. <https://www.vie-publique.fr/discours/270560-florence-parly-01062019-cooperation-militaire-de-la-france-en-asie>
- Parmar, S. S. (2022). France's Indo-Pacific Strategy 2022: An Analysis. *National Maritime Foundation*. <https://maritimeindia.org/frances-indo-pacific-strategy-2022-an-analysis/>
- Press Trust of India. (2021). India, France to expand defence, security partnership. *India Today*. <https://www.indiatoday.in/india/story/india-france-expand-defence-security-partnership-1873891-2021-11-07>
- Scott, D. (2019). France's "Indo-Pacific" Strategy: Regional Projection. *Journal of Military and Strategic Studies*, 19(4). 76-103.
- Tyl, M. (2013). Presence militaire française et stratégie de défense dans l'ouest de l'Océan Indien [French military presence and defense strategy in the western Indian Ocean]. *Centre d'études supérieures de la Marine*. <https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/cesm/cargo2013-3ouest-ocean-indien.pdf>

FRANCE'S INDO-PACIFIC STRATEGY FROM THE PERSPECTIVE OF HANS MORGENTHAU'S "BALANCE OF POWER" THEORY

Tran Thanh Thanh

Ho Chi Minh City University of Education, Vietnam

Corresponding author: Tran Thanh Thanh – Email: d.othanh1120@gmail.com

Received: February 11, 2025; Revised: March 20, 2025; Accepted: May 26, 2025

ABSTRACT

From the perspective of Hans Morgenthau, a prominent scholar of Realism, the balance of power among countries is maintained through various forms, with the "holder" nation acting as an "arbiter" to preserve the neutrality of the international system. This study applies Morgenthau's concept of the balance of power to analyze France's Indo-Pacific strategy. By employing document-based research, this study demonstrates France's "adjusting" role in the Indo-Pacific regional power structure, evidenced by concrete actions. Accordingly, France not only seeks to maintain its influence by enhancing its naval presence and establishing military alliance mechanisms, but also maintains a neutral stance, adheres to a non-aligned ideology, and strongly advocates for peaceful conflict resolution based on international law. On that basis, the study provides insights and evaluations regarding the implications of France's Indo-Pacific strategy in the context of increasingly complex power competition in the region, particularly as the strategic rivalry between major powers continues to intensify.

Keywords: balance of power; France; Hans Morgenthau; Indo-Pacific Strategy